

การเข้าถึง FLEGT แบบออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว

เว็บไซต์ใหม่ถูกปล่อยตัวออกมาเพื่อช่วยนำทางผู้บริโภคมุ่งจากสหภาพยุโรปและผู้จำหน่ายไม้ไปสู่กระบวนการใบอนุญาตเฟลิกที ศูนย์ข้อมูลใบอนุญาตเฟลิกทียังคงดำเนินต่อไปพร้อมกับประกาศว่าประเทศอินโดนีเซียจะเป็นประเทศแรกที่สามารถออกใบอนุญาตเฟลิกทีได้ โดยใบอนุญาตดังกล่าวถูกกำหนดให้ใช้ในการขนส่งสินค้าไปยังสหภาพยุโรปในปีนี้ ด้านข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์นี้จะอธิบายความหมายของใบอนุญาตเฟลิกที รวมถึงชี้แจงผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการการค้าไม้ในสหภาพยุโรปและผู้จำหน่ายในประเทศสมาชิกภายใต้ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPAs) จะได้รับ นอกจากนี้มีการตอบข้อซักถามต่างๆ ที่มักพบ ข้อยกเว้นของผู้ประกอบการนำเข้าที่มีใบอนุญาตเฟลิกที ซึ่งผู้ประกอบการเหล่านี้จะได้รับการยกเว้นจากกฎระเบียบ EUTR และรวมถึงการตรวจสอบเอกสารด้วย และเพื่อผสมผสานแผนการค้าและการรายงานปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นยังมีการจัดเตรียมคำนิยาม ข้อตกลง คำแนะนำในการสร้างตราผลิตภัณฑ์ ให้มีการสื่อสารอย่างแม่นยำและสอดคล้องกับข้อมูลใบอนุญาตเฟลิกที

นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้มีอำนาจที่สามารถออกใบอนุญาตเฟลิกที ซึ่งบุคคลเหล่านั้นจะต้องมีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมจากแต่ละประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ประกอบกับแสดงข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการค้าให้แก่ผู้ประกอบการนำเข้าและผู้ค้าอื่นๆ ภายใต้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเฟลิกทีในสหภาพยุโรป สำหรับประเทศอินโดนีเซียใช้ระบบที่เรียกว่า "SVLK" ซึ่งเป็นระบบรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้โดยใช้กระบวนการภายใต้การออกใบอนุญาตเฟลิกที และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบอนุญาตเฟลิกที

และที่นี่ยังเป็นแหล่งข้อมูลของประเทศสมาชิก VPA อื่นๆ ซึ่งบนเว็บไซต์จะหน้าที่แสดงข้อมูลในการขับเคลื่อนอันนำไปสู่การทำใบอนุญาตเฟลิกทีของแต่ละประเทศ โดยเว็บไซต์จะดำเนินการปรับข้อมูลให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของกระบวนการภายใต้ข้อตกลง VPA กระบวนการออกใบอนุญาตเฟลิกที และเพื่อตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้ นอกจากนี้ศูนย์ข้อมูลใบอนุญาตเฟลิกทียังมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษากระบวนการทำไม้และรวบรวมความคืบหน้าของผู้จำหน่ายไม้ให้มีความทันสมัยอีกด้วย

เยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลใบอนุญาตเฟลิกทีได้ที่: www.flegtlicence.org

Resource : <http://www.flegt.org/news/content/view/full/staying-up-to-speed-on-flegt-online/15-09-2016/44>